



## ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)

**นายประมวล พัฒน์ทอง** เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ อายุ ๗๗ ปี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ จังหวัดสงขลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในปัจจุบัน) เป็นผู้ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการจนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักช่างระดับ ๙ เทศบาลนครตรัง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลนครหาดใหญ่ หัวหน้ากองช่างเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

**ผลงานด้านวิชาการ** นายประมวล พัฒน์ทอง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงในการบริหารจัดการงานด้านวิศวกรรมโยธา การออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ การสร้างสะพานท่าเทียบเรือ เชื้อเพลิงแก๊สคลีน รวมไปถึงงานด้านการบริหารจัดการ การออกข้อกำหนดเขตจัดการงานโยธาและก่อสร้างในเขตเทศบาลเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาความขัดแย้ง ที่มีผลกระทบต่อระบบการจราจร ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายและให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการบริหารจัดการ ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ประธานที่ปรึกษาศูนย์วิจัยหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤดากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ปรึกษาบริษัท ท่าฉางปาล์ม จำกัด บริษัท พี พี พี กรีนคอมเพล็กซ์ จำกัด

**ผลงานด้านสังคม** นายประมวล พัฒน์ทอง เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในปี ๒๕๕๙ และศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นประธานชมรมศิษย์เก่าตะโกรายภาคใต้ นอกจากนี้ ท่านยังสร้างผลงานอื่น ๆ เพื่อสังคมอีกมากมาย จนได้รับการยอมรับ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานและกรรมการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ประธานกรรมการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร ประธานกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อนุกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ** จากประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติมาในตำแหน่งนักบริหารของทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีความสามารถสูงทางด้านบริหารจัดการ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การใช้ความรู้ความสามารถ จนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป